

ที่ ECF2 014/2560

4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด, กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข template วันที่ Record date และวันปิดสมุดทะเบียน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินนุ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จำกัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินนุ รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย 1
- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยให้ ECF-Power เป็นผู้เข้าลงทุน ทั้งนี้การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้มาสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP
4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ECF-Power ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการได้ ภายหลังจากได้รับมติพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ GEP จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เรียบร้อยแล้ว
5. พิจารณานุมัติให้กำหนดวันเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560 และการกำหนดระเบียบวาระการประชุม ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. พิจารณานุมัติให้กำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1)
เรื่องการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์
ณ เมืองมินบุรี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ทั้งนี้ ECF-Power และผู้ขาย มีชั้นตอน เงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขบังคับหลังการเข้าทำรายการ ที่แต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามร่างสัญญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3.1 และ 3.3 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยรวมกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต่อไป

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ECF-Power จะซื้อหุ้นสามัญของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. โดยจะชำระเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) ในร่างสัญญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย ได้ดำเนินการสำเร็จครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทำรายการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย	:	Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผู้ถือหุ้น GEP
ผู้ซื้อ	:	บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	บริษัทฯ และ ECF-Power ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ขายแต่อย่างใด

ข้อมูลของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP)

GEP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 63 อาคารเอทรีนิ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3006 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 25,755,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 257,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย GEP เป็น Holding Company ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งปัจจุบันมีแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตทั้งหมด 220 MW (“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW”) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 292.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,080.76 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34.45 บาท ต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.”)

ปัจจุบัน GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นบริษัทสัญชาติเมียนมาร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Suite 213, 2nd floor, Peral

Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,725 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ 3.365 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 119.29 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดย GEP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ในประเทศเมียนมาร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ("**Power Purchase Agreement : PPA**") กับ Electric Power Generation Enterprise ("**EPGE**") (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บำรุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ "**COD**") ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัญญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้

เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 MW จากกำลังการผลิตติดตั้ง 50 MW

เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 MW จากกำลังการผลิตติดตั้ง 100 MW

เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 MW จากกำลังการผลิตติดตั้ง 150 MW

เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 MW จากกำลังการผลิตติดตั้ง 220 MW

โดยภายหลังจากเริ่ม COD สำหรับเฟสที่ 1 แล้วสำหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 360 วัน สำหรับการเริ่มต้น COD ในเฟสต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า GEP และ GEP-Myanmar จะต้องดำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับใบอนุญาตในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจาก AVA Capital Trading Limited จำนวนทั้งหมด 700 เอเคอร์ และสัญญาเช่าที่ดินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขของประเทศเมียนมาร์ เช่น ใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit) เป็นต้น

โดย GEP GEP-Myanmar คาดว่า จะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว รวมถึงได้รับการอนุมัติใบอนุญาตหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ให้ได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และจะสามารถเริ่มการจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นี้

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นของ GEP เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและการผลิตไฟฟ้า โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GEP มีประสบการณ์จากการร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

GEP มี GEP-Myanmar ในฐานะบริษัทย่อยในประเทศไทย 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหาร โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ซึ่ง GEP จะถือหุ้นใน GEP-Myanmar คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GEP ปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. Noble Planet Pte. Ltd. (สัญชาติสิงคโปร์)	103,022	40.00
2. Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (สัญชาติสิงคโปร์)	123,628	48.00
3. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (สัญชาติไทย)	30,908	12.00
รวม	257,558	100.00

รายชื่อกรรมการของ GEP ปัจจุบัน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศุภศิษย์ โภคินจรรุณี (สัญชาติไทย)	กรรมการ
2. นายออง ทีฮา (สัญชาติเมียนมาร์)	กรรมการ
3. นายเดวิล วิลเลียม แยง (สัญชาติอเมริกัน)	กรรมการ
4. นายโสรัจ โจนเบญจกุล (สัญชาติไทย)	กรรมการ
5. นายฟุง ไช กง (สัญชาติมาเลเซีย)	กรรมการ
6. พลตำรวจตรีมงคล หุ่นเรใจ (สัญชาติไทย)	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GEP-Myanmar ปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเทียบกับทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. GEP	3,364,999	100.00
2. นายศุภศิษย์ โภคินจรรุณี	1	-
รวม	3,365,000	100.00

รายชื่อกรรมการของ GEP-Myanmar ปัจจุบัน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศุภศิษย์ โภคินจรรุศม์ (สัญชาติไทย)	กรรมการ
2. นายออง ทิฮา (สัญชาติเมียนมาร์)	กรรมการ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ GEP สำหรับงบการเงินรวม ฉบับตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2557	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2558	งวด 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	1.30	366.42	534.56
หนี้สินรวม	49.79	55.45	302.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(48.49)	310.97	232.38
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	-	-
รายได้อื่น	-	0.17	224.51
ค่าใช้จ่าย	(48.61)	(30.59)	304.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(48.61)	(30.41)	(80.37)

หมายเหตุ :

- งบการเงินของ GEP ปี 2559 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
- ปัจจุบัน GEP ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ
- รอบปีบัญชีของ GEP-Myanmar สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีแรก ดังนั้นงบการเงินของ GEP-Myanmar จึงยังไม่ได้จัดทำ และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ณ ปัจจุบัน

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ECF-Power ในฐานะบริษัทย่อย จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP เท่ากับ 51,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ GEP หรือ คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญของ GEP ภายหลังจากเข้าทำรายการในครั้งนี้ รวมเป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. นอกจากนี้ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จำนวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระ

ผูกพันต่อผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ในการให้การสนับสนุนส่วน
ขาดของเงินสด (“Cash Deficiency Support หรือ CDS”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ไม่เกิน 5.54 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ หรือ 190.85 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในร่างสัญญาการซื้อขาย
หุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับล่าสุดวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างบริษัท และผู้ขาย ดังนี้

(1)	GEP Myanmar ได้รับใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC Permit) และ ใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (รัฐบาลเมียนมาร์)
(2)	GEP Myanmar เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินจาก AVA Capital Trading Limited จำนวนทั้งหมด 700 เอเคอร์ สำหรับการดำเนินโครงการฯ
(3)	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของโครงการฯ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งรัฐบาลเมียนมาร์
(4)	GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาต หรือแก้ไข จาก GPGE สำหรับการยืนยันว่า 1) เงื่อนไขบังคับ ก่อนของสัญญา PPA สำเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสารตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 9.2.1 และข้อ 9.2.2 หรือ กำหนดการสำหรับการเข้าทำรายการสำเร็จดังกล่าวถูกเลื่อนออกไป (หากจำเป็น) และ 2) ได้บรรลุ ข้อตกลงทางการเงิน (financial close) แล้ว
(5)	GEP Myanmar ได้รับอนุญาตผ่อนผัน จากผู้ให้กู้ตามสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการระยะที่ 1 ในส่วนของ 1) การโอนหุ้น GEP Thailand ของผู้ขายให้แก่ ECF-Power 2) การเปลี่ยนแปลงผู้รับซื้อไฟฟ้าภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแก้ไขสัญญา Construction Service Contract ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และสัญญา Supply Contract ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
(6)	ได้รับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (Term Sheet) สำหรับการดำเนินการก่อนสร้างโครงการระยะที่ 2 โครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4 รวมถึงหนังสือนำเสนอที่ลงนามแล้ว
(7)	บริษัท ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หากบริษัท และผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการข้างต้นไม่สำเร็จครบถ้วน หรือ
ECF-Power ไม่ผ่อนผันเงื่อนไขที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ECF-Power มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาซื้อขายหุ้นได้ และผู้ขายยินยอมที่จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ ECF-Power

ทั้งนี้ภายหลังจากเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน หรือ ECF-Power ได้ผ่อนผันเงื่อนไขที่ไม่สำเร็จ ผู้ขายจะต้อง
ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับหลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1)	GEP Myanmar ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งรัฐบาลเมียนมาร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และดำเนินการโครงการฯ
2)	GEP Myanmar เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งรัฐบาลเมียน มาร์จำนวนทั้งหมด 136 เอเคอร์ สำหรับการดำเนินการโครงการฯ

3) GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาต หรือแก้ไข จาก EPGE สำหรับการขยายกำหนดการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4) GEP Myanmar ได้รับจดหมายอนุญาตจากผู้ให้กู้ตามสัญญาเงินกู้สำหรับ 1) การขยายระยะเวลาการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2) การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขยายระยะเวลาจัดเตรียมเงินไขบังคับก่อน (หากจำเป็น) 3) การแก้ไขเพื่อขยายกำหนดเวลาของเหตุการณ์สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ 4) การขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ครั้งแรก และการขยายระยะเวลาวงเงินสินเชื่อ Tranche A (หากเกี่ยวข้อง) ภายใต้สัญญาเงินกู้สำหรับโครงการระยะที่ 1
5) GEP Myanmar เข้าทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการ
6) GEP Myanmar เข้าทำสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 และโครงการระยะที่ 3 และโครงการระยะที่ 4

หากเงื่อนไขบังคับดังกล่าวข้างต้นไม่สำเร็จครบถ้วน หรือไม่ได้รับผ่อนผันจาก ECF-Power ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ECF-Power อาจขายหุ้นคืนแก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GEP จำนวน 51,512 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท
2. ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จำนวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท
3. ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระผูกพันต่อผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวัตต์ ในการให้การสนับสนุนส่วนขาดของเงินสด ("**Cash Deficiency Support หรือ CDS**") ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ไม่เกิน 5.54 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 190.85 ล้านบาท

ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปรายการดังกล่าว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	20% x 232.18 ล้านบาท / 651.87ล้านบาท x 100%	ร้อยละ 7.12
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก GEP มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	(310.05+696.44+190.85 ล้านบาท / 2,357.28 ล้านบาท x 100%	ร้อยละ 50.79
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ใช้งบการเงินรวมของ GEP สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการคำนวณขนาดรายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

3.3 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560

ผู้ซื้อ	บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้ขาย	Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผู้ถือหุ้น GEP
หุ้นที่จะซื้อขาย	หุ้นของ GEP จำนวน 51,512 หุ้น
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสำหรับการซื้อขายหุ้นของ GEP (Conditions Precedent)	บริษัทฯ และผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน	ECF-Power มีสิทธิเลิกสัญญา และได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมด
เงื่อนไขบังคับหลังที่สำคัญสำหรับการซื้อขายหุ้นของ GEP (Conditions Subsequent)	ผู้ขายต้องดำเนินการเงื่อนไขบังคับหลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลัง	ECF-Power อาจขายหุ้นที่ซื้อ คืนให้แก่ผู้ขายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal

Due Diligence) ของ GEP และ GEP-Myanmar การพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- หุ้นสามัญของ GEP จำนวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GEP รวมเป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 4 เฟส จะคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

การจ่ายชำระมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2560 ครบถ้วนหรือตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายต่อไป

ทั้งนี้เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้ดังนี้

รายการสินทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าต้นทุน (หน่วย : ล้านบาท)					
	เฟส 1 50 เมกะวัตต์	เฟส 2 50 เมกะวัตต์	เฟส 3 50 เมกะวัตต์	เฟส 4 70 เมกะวัตต์	รวมสี่เฟส 220 เมกะวัตต์	คิดเป็นร้อยละของ เงินลงทุนรวม
1. สัญญาในรูปแบบ EPC+F	67.75	65.33	62.35	87.29	282.72	96.62
2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน 1.	5.02	1.56	1.53	1.78	9.90	3.38
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทั้งสิ้น	72.77	66.89	63.88	89.07	292.62	100.00

ที่มา : GEP

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. สัญญารูปแบบ EPC+F ในที่นี้หมายถึง สัญญาให้บริการรับเหมาก่อสร้างภายใต้รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างที่ประกอบด้วย งานโยธา งานระบบ งานติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบ การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ รวมถึงการเป็นผู้จัดหาเงินทุนที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
- ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน 1. ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยยังไม่รวมค่าเผื่อเงินสดสนับสนุนโครงการตามเงื่อนไขของธนาคาร (CDS)

มูลค่าของสิ่งตอบแทน ส่วนที่ 1

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีกำหนดประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ให้เข้าทำรายการ รวมทั้งสาระสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะซื้อหุ้นเดิมของ GEP จากผู้ถือหุ้นของ GEP จำนวน 51,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ GEP รวมเป็นราคาซื้อหุ้นของ GEP จำนวน 9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. โดยบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดเพื่อชำระให้กับผู้ขาย ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่เงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จสมบูรณ์ หรือ ECF-Power ผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อนที่ไม่สามารถแล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560

มูลค่าของสิ่งตอบแทน ส่วนที่ 2

นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีหน้าที่ใส่เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 ในแต่ละเฟส ตามรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามตารางข้างต้นด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีระยะเวลาห่างกันในแต่ละเฟสไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียดมูลค่าการใส่เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 20 ในแต่ละเฟส บนเงื่อนไขที่สถาบันการเงินจะให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่โครงการที่สัดส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าโครงการ ดังนี้

รายการ	มูลค่าเงินลงทุน (หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องเพิ่มทุนรวมสี่เฟส	20.22

มูลค่าของสิ่งตอบแทน ส่วนที่ 2 จำนวน 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.44 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. บริษัทฯ จะชำระหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสด

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งหุ้นของ GEP ดังกล่าว โดยรวมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 คือ การชำระด้วยเงินสดทั้งสิ้นประมาณ 1,006.49 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระโดยใช้เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทฯ จะมีการขอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเตรียมไว้รองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ มีกำหนดจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 รวมถึงแนวทางการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่เกิน 170,647,815 หุ้น

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะไม่ใช่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน

กตต.)” ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560

(6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

1. โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเตรียมไว้รองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่นำเสนอในข้อ 5 ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่เกิน 170,647,815 หุ้น
2. โดยการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่นำเสนอในข้อ 5

(7) เงื่อนไขในการทำรายการ

การซื้อหุ้นสามัญของ GEP อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	เงื่อนไขการอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ GEP อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อ 3.1 และ ข้อ 3.3 ข้างต้น

(8) ประโยชน์ที่บริษัท คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

- 1) บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring income) เป็นระยะเวลา 30 ปี
- 2) การลงทุนใน GEP ทำให้บริษัทฯ ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และจะทำให้มีโอกาสขยายการค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์
- 3) เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยการลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรที่มั่นคง
- 4) กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ GEP ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- 1) การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำ จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้และกำไรของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
- 2) การเข้าลงทุนถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลัก

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการลงทุนที่เปิดโอกาสให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีมั่นคง และการลงทุนดังกล่าวยังเป็นการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้และกำไรของบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการประเมินด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) บนสมมติฐานที่จัดทำขึ้น บริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW ในประเทศเมียนมาร์ดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC Permit) ซึ่งถือเป็นใบอนุญาตที่สำคัญ และจะเป็นใบอนุญาตที่จะส่งผลถึงการได้รับใบอนุญาตอื่น ๆ ที่จะตามมา อาทิ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ฉบับเป็นทางการ (DICA Permit) ฯลฯ รวมถึงการบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้อตกลงในสัญญาที่สำคัญอื่น ๆ ของโครงการ อาทิ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเงินกู้ยืม เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 220 MW คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัท ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยผลการตรวจสอบสถานะของกิจการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่ได้ข้อสรุป ก็ได้ดำเนินการกำหนดให้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขบังคับหลัง ตามรายละเอียดในข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ข้างต้น

ดังนั้น ในการขออนุมัติรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงในการทำรายการ ควบคู่กับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (9) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9 Moo 10, Banbung-Klaeng Rd, T.Thangkwian
A.Klaeng Rayong 21110 Thailand.
Tel : (66) 038-886-372-4 Fax : (66) 038-678-220
WWW.ECF-FURNITURE.COM

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านมิ่ง-แก่ง ตำบลทางเกวียน
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 038-886-372-4 แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.ELEGATHAI.COM

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอาร์กษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ